

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อ การรับสินบน แยกตามสายงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรหนองสูง (รอบ ๖ เดือน)

สายงาน	พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยง การรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
สายงานสืบสวน	รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือให้ได้รับโทษ น้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน	๑.ควบคุมดูแลตามเรื่องมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้ว รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน
สายงานสอบสวน	รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดกฎหมาย	๑.ควบคุมดูแลติดตาม เรื่องมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้ว รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน
สายงานป้องกันปราบปราม	รับเงินแลกกับการงดเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ	๑.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผิดอย่างจริงจัง ๒.เพิ่มวงรอบการตรวจของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ๓.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๔.ส่งเสริมมาตรการไม่มให้รับอย่างเป็นทางการ	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้ว รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจการปฏิบัติมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อ การรับสินบน แยกตามสายงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรหนองสูง (รอบ ๖ เดือน)

สายงาน	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยง การรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
สายงานจราจร	รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เช่นไม่พักใบขับขี่ อุบัติเหตุ ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ฯลฯ	๑.ควบคุมดูแลตามเรื่องมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้ว รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน
สายงานอำนาจการ	รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการละเว้นการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	๑.ควบคุมดูแลติดตาม เรื่องมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยข้าราชการตำรวจ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส	๑.ดำเนินการประชุมกำชับการปฏิบัติทุกๆเดือน ๒.รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้ว รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน